



คำถามชวนคิด

1. ทาวิจเลือกอะไรเป็นอาวุธในการสู้รบกับโกลิอัทแทนซูกเกราะ คาน และหมวกเหล็ก?
2. ทำไมหนูคิดว่าทาวิจถึงไม่กลัวโกลิอัทเลย ทั้งๆที่โกลิอัทตัวใหญ่กว่าทาวิจมากมายเท่า?
3. อะไรเป็นโกลิอัทในชีวิตของหนูตอนนี้ หนูคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ใหญ่และยากสำหรับหนู?
4. หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความกล้าหาญของทาวิจ?





อานีให้หนูฟังหน่อย

“ถ้าใครคิดว่ามีฝีมือจริงและสามารถฆ่าเข้าได้ พวกข้าจะยอมเป็นทาสของคนอิสราเอล แต่ถ้าข้าชนะและฆ่าคนนั้นได้ คนอิสราเอลจะต้องยอมมาเป็นทาสรับใช้ของพวกข้า” โกลิอัท ทหารชาวฟิลิเตียออกมายืนท้าทายอิสราเอลว่าให้ส่งใครก็ได้ออกมาต่อสู้กับเขา โกลิอัทสูง หกศอกคืบ (ประมาณ 3 เมตร) สวมหมวกและเสื้อเกราะทองสัมฤทธิ์ ที่ขาของเขาใส่สนับแข้งทองสัมฤทธิ์และมีท่อนไขว้ไว้ที่หลัง และมีทหารถือโล่เดินนำหน้าเขา เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลได้ยินคำท้าของโกลิอัทที่ส่งคนไปสู้กับเขา ทุกคนก็เริ่มรู้สึกกลัวและท้อแท้ใจ

ในเวลานั้นดาวิดลูกชายคนเล็กของเจสซีช่วยพ่อของเขาเลี้ยงแกะอยู่ที่เบธเลเฮม วันหนึ่งเจสซีบอกกับดาวิดว่า “ให้เอาของไปเยี่ยมพวกพี่ชายที่ค่ายทหารและดูว่าพวกเขาสบายดีไหม” ดาวิดก็เก็บข้าวของออกเดินทางตามที่พ่อเขาบอก เมื่อดาวิดไปถึงค่ายทหาร พวกทหารกำลังโห่ร้องจะทำศึก เขาก็ได้ยินโกลิอัทออกมาท้าทายชาวอิสราเอล เมื่อดาวิดได้ยินอย่างนั้นเขาก็ถามว่า “คนฟิลิเตียคนนี้เป็นใครกัน ถึงกล้ามาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่” มีคนได้ยินเรื่องที่ดาวิดพูดกับทหารแล้วเอาไปรายงานต่อซาอูล ซาอูลก็เลยรีบเรียกดาวิดมาพบ เมื่อพบแล้วดาวิดได้อาสาเสนอตัวจะเป็นผู้ไปสู้กับโกลิอัท แต่ซาอูลตอบว่า เจ้าสุโกลิอัทไม่ได้ทรอก เจ้าเป็นแค่เด็กหนุ่มตัวเล็ก แต่เขาเป็นนักรบชำนาญศึก และดาวิดตอบซาอูลว่า “ข้าเคยดูแลแกะให้กับพ่อของข้า เมื่อมีสิงโตหรือหมีมาจับแกะไปจากฝูง ข้าก็ไล่ตามและไปช่วยชีวิตแกะจากปากของมัน ถ้ามันย้อนกลับมา ข้าก็ฆ่ามันเสีย การต่อสู้กับคนฟิลิเตียคนนี้ก็ไม่ได้ต่างกับการต่อสู้กับสัตว์พวกนั้น พระเจ้าได้ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเขี้ยวเล็บสิงโตและหมี พระองค์ก็จะช่วยข้าให้รอดพ้นจากมือของคนฟิลิเตียคนนี้ด้วยเช่นกัน” ซาอูลจึงสั่งกับดาวิดว่า “นั่นไปเถอะ และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้า”

จากนั้นซาอูลก็เอาเสื้อเกราะและหมวกเหล็กมาสวมให้ดาวิด แต่เมื่อดาวิดลองใส่ดูแล้วเขาก็ถอดออกเพราะดาวิดไม่ชินกับมัน หลังจากนั้นดาวิดก็หยิบไม้เท้าแล้วไปเลือกก้อนหินมาห้าก้อนจากลำธาร เอาใส่ไว้ในย่ามของเขาอีกมือหนึ่งถือสลิงอยู่ เขาเดินตรงไปหาโกลิอัท เมื่อโกลิอัทมองเห็นดาวิดเข้ามาหา ก็ดูถูกเขา เพราะดาวิดเป็นแค่เด็กหนุ่มตัวเล็ก โกลิอัทพูดกับเขาว่า “เห็นข้าเป็นหมาหรือไง เจ้าถึงถือไม้เท้ามาหาข้า” เขาแข่งด่าดาวิดแล้วอ้างนามเทพเจ้าต่างๆ โกลิอัทตะโกนด้วยเสียงโกรธเกรี้ยวว่า “มาสิ ข้าจะเอาเนื้อเจ้าให้กินและสัตว์ป่ากิน” ดาวิดตอบกลับไปว่า “วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบเจ้าให้แก่เรา เราจะฆ่าและตัดหัวเจ้า วันนี้เราจะเอาซากศพของกองทัพฟิลิเตียให้นกกาและสัตว์ป่ากิน แล้วทั้งโลกจะได้รู้ว่าไม่มีพระเจ้าในอิสราเอล คนทั้งปวงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นี่จะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยดาบหรือหอก การศึกครั้งนี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงมอบเจ้าทุกคนไว้ในมือของเรา”

หลังจากนั้น โกลิอัทก็เดินเข้ามาใกล้ดาวิด แล้วดาวิดก็วิ่งตรงเข้าไปหาโกลิอัท ล้วงหยิบก้อนหินออกมาคล้องกับสายสลิง แล้วโน้มตัวเหวี่ยงก้อนหินลอยไปอัดเข้าที่หน้าผากของโกลิอัท ก้อนหินฝังจมเข้าไปบนหน้าผากของโกลิอัท และแล้วโกลิอัทก็ล้มหน้าคว่ำลงที่พื้น

แต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือ เขาวิ่งขึ้นไปบนร่างของโกลิอัทแล้วดึงดาบของเขาออกมาและฆ่าเขาพร้อมกับตัดศีรษะของโกลิอัท เมื่อพวกฟิลิเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วต่างพากันหนีพ่ายแตกกระเจิงไป พวกอิสราเอลต่างก็ลุกขึ้นโห่ร้องไล่ตามพวกฟิลิเตียไป ในวันนั้นพระเจ้าได้มอบคนฟิลิเตียไว้ในมือของคนอิสราเอลดังที่ดาวิดได้กล่าวไว้